

กสทช.โยนลูกกทปส.อนุมัติทีวีพูล ของบ150ล.ยิงสดโอลิมปิกส.ค.นี้

กสทช. โยนลูก กทปส. พิจารณาหลังทีวีพูลของบ 150 ล้าน ยิงสดกีฬาโอลิมปิก 2016 จากบราซิล ช่วงวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้ พร้อมออกประกาศคุมเข้มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ดำเนินการออกอากาศตามที่ได้รับใบอนุญาต ห้ามละเมิดสอดใส่

นายภักดี มະนะเวศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการกรณีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทีวีพูล) ของบประมาณสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ปี 2016 ณ เมืองรีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 จำนวน 150 ล้านบาท โดยบอร์ด กสทช.พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ จึงให้เสนอเรื่องต่อกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณา

ขณะเดียวกันที่ประชุม กสทช. ยังได้เห็นชอบร่างประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. โดยให้

สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กทปส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

สำหรับร่างประกาศดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความพร้อมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน และสนับสนุนผู้ประกอบการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ขณะเดียวกันที่ประชุม กสทช. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์และผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกราย โดยจัดทำเป็นประกาศสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการนำช่องรายการที่ได้รับอนุญาตไปออกอากาศจะต้องนำไปออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ไม่สามารถให้บริการออกอากาศมาตรฐานความคมชัดสูงให้ออกอากาศในมาตรฐานความคมชัดปกติได้ เนื่องจากมีผู้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในกรณี



• ภักดี มະนะเวศ

การนำช่องรายการทั่วไป ความคมชัด

ปกติ (SD) ไปออกอากาศผ่านโครงข่ายอื่นเป็นความคมชัดสูง (HD) ซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและประกาศการจัดลำดับบริการโทรทัศน์

พร้อมทั้งที่ประชุม กสทช. ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันมีการฝ่าฝืนประกาศทั้ง 2 ประกาศหรือไม่ หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนให้นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ทางศาลปกครองได้มีคำสั่งเรียก กสทช. เพื่อนัดไต่สวน

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: Marketing/ตลาด

วันที่: อาทิตย์ 1 - พุธ 4 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3153

หน้า: 22(ล่าง)

Col.Inch: 51.50

Ad Value: 64,375

PRValue (x3): 193,125

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสทช.โยนลูกกทปส.อนุมัติทีวีพูล ของบ150ล.ยิงสดโอลิมปิกส.ค.นี้

คำขอกู้มรดกชั่วคราวของบริษัท ไทยทีวี จำกัด กรณีสืบเนื่องจากที่สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้ดำเนินการชำระเงินประมูลทีวีดิจิตอล เป็นจำนวนเงินรวม 1,748 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5% ต่อปี ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยไทยทีวี มีคำขอให้ศาลสั่งระงับคำสั่งยึดแบงก์การันตีจากธนาคาร



เอื้อนเอ่ยวาจาออกมาจากปากของ สุกชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอกลุ่มทรู ชี้แจงถึงเอ็มไอยูปริศนา ซึ่งมีคลวงนามร่วมกับ เอไอเอสว่าจะเป็นข้อตกลงในหลักการกว้างๆ ว่าด้วยการโอนย้ายเลขหมายมายังค่ายทรู ภายใต้บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) ให้สามารถทำได้สะดวกขึ้น...@ ส่วนอีกประเด็น เป็นการเสนอให้ เอไอเอสต้องเชื่อมต่อโครงข่าย (โรมมิ่ง) กับ ทรู บ้าง เพราะ เอไอเอสได้ใช้คลื่นในช่วงเดียวกัน ขณะที่ทรูมีการจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ไปแล้ว...@ เขายังบอกด้วยว่า ที่จริงข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย ต่อหน้าสักขีพยานอย่าง วิษณุ เครืองาม อุดม สวานายน และ ธาตุร ศัลยาศาสตร์ นั้น ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่...@ ขณะที่คุณณิ เอ๊ย ว่าที่เอ็มไอยู สมชัยเลิศสุทวิงศ์ ซีอีโอ เอไอเอส ไม่รู้กลัวดอกพิทูลจะร่วง หรือกลัว "บารมี" ใคร เขาจึงเลือกที่จะปิดปากเงียบ สงบเสถียรตามประสา "มวยรอง"...@ เปิดรับ VC (เวนเจอร์ แคปิตอล) จากญี่ปุ่น Recruit Group ให้เข้ามาร่วมลงทุนรอบแรก (Seed) และรอบซีรีส์ A ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ ปีนี้ 2559 วงในมีเดีย เปิดรับการลงทุนครั้งใหม่ ขยับขึ้นสู่อันดับ B โดยวงนี้ได้ อินทัช โฮลดิ้งส์ เข้ามาร่วมถือหุ้น และถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ อินทัช ในฐานะ VC ด้วย...@ ยืนยันความปึกของกระเป๋าดังค์ ทีทีทีวี ของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประกาศความร่วมมือกับ บิอิน ช่องกีฬาในเครืออัสจ่า ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในประเทศไทย ฤดูกาล 2016-2019 โดย ทีทีทีวี ได้สิทธิถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีและเว็บไซต์ (ออกอากาศแบบคู่ขนาน Simulcast) ฤดูกาลละ 26 แมตช์เก้ๆ...@ ส่วนสิทธิสำหรับทีวีแบบบอกรับสมาชิก (แพย์ทีวี) นั้น

ยังเป็นการเปิดศึกกันระหว่าง ทรูวิชั่นส์ และ ซีทีเอช เจ้าของลิขสิทธิ์ฤดูกาลปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลง ซึ่งหาก ทรูวิชั่นส์ ได้ไป ก็มีแนวโน้มว่า ลิขสิทธิ์ออกอากาศบนเครือข่ายมือถือ ซึ่งเดิมเป็นของเอไอเอส ก็อาจหลุดไปอยู่ในมือ ทรูมูฟไปซ ตามกฎธรรมชาติ...@ เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน ประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมหมึก ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดครั้งแรกของโลก ภายใต้ชื่อ "หมึกพิมพ์ลายนิ้ว" หรือ "ทัชเบิลอิงค์" (Touch-ableInk) โดยนำร่องทดสอบให้บริการการพิมพ์แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือและการปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์...@ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ดด้า ได้สังกัดกระทรวงไอซีที ขอเชิญชวนมนุษย์ไซเบอร์ร่วมด้วยช่วยชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้านไอซีทีของประเทศ ในการพัฒนาแผนงานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผ่านกิจกรรมการตอบ "แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2559" เชิญไปที่ <https://survey.eta.or.th/internetuserprofile2016> ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2559 มีของขวัญเล็กๆน้อยๆแทนค่าขอบคุณด้วย อาทิ SS Galaxy S7, SS Galaxy Tab S2 8.0, SS Gear S2 Sport และอื่นๆอีกมากมาย...@ ไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่เมื่อการได้ยึดอายุเยียวยา แก้ปัญหาซึมเศร้าออกไปอีกราว 2 เดือน นอกจากจะทำให้เอไอเอสต้องยอมรับข้อช่วงคลื่นความถี่แทน แจสโมบาย ในราคาที่เคยไปประกาศว่าสูงลิ่วที่ 75,654 ล้านบาทแล้ว ยังอาจต้องเข็นบันทึกลงความเข้าใจ (เอ็มไอยู) เพื่อความสบายใจของ ทรู อีกต่างหาก...@

'JAS' ซื้อหุ้นคืนหุ้นละ 5 บ.

รายงานข่าว จาก บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ "JAS" ระบุว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ซื้อหุ้นคืนในราคาหุ้นละ 5 บาทสัดส่วน 16.82% โดยจะตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนในวันที่ 1-10 มิถุนายนนี้ ขณะที่วิธีการบริหารในการจัดซื้อหุ้นคืนนั้นจะให้ บล.บัวหลวงฯ แจงให้ทราบอีกครั้ง

การซื้อหุ้นคืนของ JAS ในครั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติซื้อหุ้น JAS คืนในราคา 5 บาท โดยรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคมซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 6 พันล้านบาทจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ ราคาที่จะเสนอซื้อหุ้นคืนประมาณ 5 บาท และ วันที่ 8 มีนาคม มีการชี้แจงเพิ่มเติม

พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งหลังบริษัท แอส โมนาบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ที่ประมูลได้ในราคา 75,654 ล้านบาท โดยให้ กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ริบเงินประมูลค่าคลื่นความถี่เป็นจำนวนเงิน 644 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงิน 6 พันล้านบาท โดยมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 16.82 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งการซื้อหุ้นคืนในจำนวนที่เกินกว่า 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)

หนึ่งสำหรับราคาหุ้นของ JAS เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา เปิดตลาดอยู่ที่ราคา 4.22 บาท และ ปิดตลาดอยู่ที่ 4.36 บาท



ชื่นมื่น อาทิตย์ นันทวิทยา จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ จรรยา สว่างจิตร โดยมี พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ, เกศรา มัญชุศรี, ไทสาล พิสุทธิวัชรกุล, คร.ลาสิวรรณ กาญจนจारी และ รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ นักธุรกิจสาวอินเตอร์ มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.



ขึ้นมীন อาทิตย์ นันทวิทยา จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ จรรยา สว่างจิตร โดยมี พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ, เกศรา มัญชุศรี, ไทสาล พิสุทธิวัชรกุล, ดร.ลาสิวรรณ กาญจนจारी และ รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ นักธุรกิจสาวอินเตอร์ มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วันก่อน.